

Đảng nhiệt BV Mục Công Đoàn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17 /CV-CDNYT

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Về việc hướng dẫn triển khai phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona (nCoV) cho đoàn viên ngành y tế

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 18/CDYT ngày 31/01/2020 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona (nCoV) cho đoàn viên ngành y tế;

Trong giai đoạn chống dịch, cán bộ y tế là người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, chịu áp lực lớn về thể chất và tinh thần. Mỗi cán bộ y tế là người cần thiết phải thực hiện nghiêm chế độ bảo hộ để đảm bảo sức khỏe cho mình và cho cộng đồng và cần được chăm sóc, bảo vệ tốt nhất để không chế thành công dịch. Để chủ động phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch, Công đoàn ngành Y tế Bạc Liêu đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc hướng dẫn đoàn viên thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tuyên truyền tới đoàn viên là cán bộ nhân viên, người lao động trong ngành y tế tại các đơn vị không tham gia lễ hội tập trung đông người, tập trung cao vào nhiệm vụ chuyên môn và chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

- Mỗi cán bộ y tế là tuyên truyền viên tốt nhất để hướng dẫn gia đình mình, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng ngừa vi rút Corona (*gửi kèm theo Công văn này*).

Chủ động trấn an người dân và gia đình người bệnh bình tĩnh, nâng cao sức khỏe, không cần thiết phải sử dụng khẩu trang chuyên dụng khi không có chỉ định, đẩy giá khẩu trang y tế lên cao không cần thiết, gây hoang mang trong xã hội.

Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm vi rút cúm và gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế theo số: 19003228.

- Yêu cầu toàn bộ đoàn viên, người lao động trong ngành y tế thực hiện nghiêm quy định bảo hộ cán bộ trong các cơ sở y tế, nhất là những đơn vị có phòng cách ly bệnh nhân bị bệnh dịch viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona. Chủ động phối hợp với chuyên môn lên số liệu thống kê về nhu cầu bảo hộ lao động gồm khẩu trang, găng, mũ, áo và các phương tiện cần thiết khác để đề xuất lãnh đạo đơn vị trang bị đầy đủ cho đoàn viên tại đơn vị mình.

- Chủ động phối hợp với chuyên môn đề xuất chế độ phòng chống dịch cho cán bộ trực dịch theo đúng quy định hiện hành và các chế độ làm việc ngoài giờ khác